

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ông Bùi Quang Hộ, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh



Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, trong đó nêu bật và khẳng định vai trò, động lực của khoa học, công nghệ (KHCN) trong phát triển kinh tế - xã hội. Có thể thấy, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới KHCN, có nhiều cơ chế, chính sách phát triển KHCN để KHCN là đòn bẩy vững chắc phát triển kinh tế - xã hội. Việc chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một minh chứng rõ nét trong chủ trương, định hướng mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước về KHCN. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng quan tâm tới đội ngũ trí thức khoa học, có nhiều chính sách tập hợp, khai thác tiềm năng, thể mạnh của đội ngũ này. Dự thảo Báo cáo cũng đưa ra các giải pháp cụ thể, trong đó có đề cập đến phát triển một số ngành KHCN mũi nhọn. Để thực hiện giải pháp này, theo tôi cần lựa chọn những ngành mũi nhọn sao cho phù hợp với thực tiễn, tập trung vào ngành có lợi thế, không đầu tư dàn trải; xác định rõ và có định hướng cụ thể với những ngành mũi nhọn trước mắt và lâu dài; đồng thời, tận dụng kết quả KHCN của các nước đi trước đã nghiên cứu, ứng dụng thành công để áp dụng vào thực tế đất nước. Hiện nay, có một số đề tài, nghiên cứu được đánh giá hiệu quả, tính ứng dụng, nhân rộng cao song chưa được áp dụng vào thực tiễn. Do đó, tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc ứng dụng các đề tài, giải pháp hiệu quả vào thực tiễn giúp người dân được hưởng lợi từ sự sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bà Phạm Thị Như Phong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh



Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có đề ra nhiệm vụ "Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân" tôi cho rằng Báo cáo đã đề cập đến một nhiệm vụ rất cấp thiết, liên quan trực tiếp đến tư tưởng, đời sống, việc làm, chế độ, quyền lợi, mong muốn của người lao động. Thực hiện tốt nội dung này sẽ góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, ở khổ 2, mục 1, phần XII của dự thảo Báo cáo chính trị theo tôi cần bổ sung cụm từ "tuyên truyền": "...Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân...". Vì công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn để người lao động tiếp nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... một cách đầy đủ, nhất là hiện nay sự phát triển của mạng xã hội tác động không nhỏ đến tư tưởng của công nhân lao động.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư



Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng ở nội dung: Trong phần XV - Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm vụ Đại hội XIII, ở mục 1 - Những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ 1 có nội dung: "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng... chế độ xã hội chủ nghĩa". Theo tôi, nên sắp xếp lại như sau: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đối mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nghiên cứu dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), tôi nhất trí với đánh giá và xây dựng mục tiêu định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tôi xin đóng góp ý kiến: Trong phần IV - Các đột phá chiến lược, ở nội dung 1 có đoạn "Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập...", theo tôi nên bỏ từ "đầy đủ".

NHÓM PHÓNG VIÊN

TIỀN HẢI Hưởng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ các cấp, cán bộ và nhân dân huyện Tiên Hải bằng nhiều việc làm thiết thực cùng chung tay ủng hộ vật chất nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn do thiên tai gây ra cho nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.



Cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải ủng hộ đồng bào miền Trung.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về mưa lũ, bão đã gây ngập lụt nghiêm trọng, các khu dân cư bị chia cắt, cô lập, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, bà Đặng Thị Huệ, xã Vũ Lăng không nín được lòng mình, xót thương trước những mất mát, đau thương của đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Với tinh thần "Tuơng thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách", hưởng về "khúc ruột miền Trung", bà Huệ đã ủng hộ 50kg gạo với mong muốn cùng với nhân dân cả nước giúp người dân nơi đây vượt qua thiên tai, hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống. Bà Huệ chia sẻ: Do điều kiện không đi đến trực tiếp được nên tôi nhờ các cấp, các ngành chuyển giúp số gạo cho nhân dân miền Trung, Tây Nguyên rơi hết nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, để lại cho người dân miền Trung, Tây Nguyên nhiều mất mát, đau thương về người và của. Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Tây Tiến (Tiên Hải) ủng hộ đồng bào miền Trung.

rất cần sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ từ người dân cả nước" - đó là tâm sự của chị Vũ Thị Xim, nhân viên Công ty TNHH HaHae Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ các cấp chị Xim cũng như nhiều cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH HaHae đã ủng hộ 1 ngày lương của mình để chia sẻ với nhân dân miền Trung, Tây Nguyên.

Ngay sau ngày phát động, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH HaHae đã ủng hộ trên 29 triệu đồng cho nhân dân miền Trung.

Không chỉ có bà Huệ, chị Xim mà rất nhiều tấm lòng cùng chung tay ủng hộ nhân dân miền Trung như: cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện

ủy, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tiên Hải ngày đầu hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam đã ủng hộ gần 20 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải đã gửi chuyển hàng đầu tiên gồm gần 200 bộ quần áo các loại, nước khoáng đóng chai và trên 66 triệu đồng tiền mặt tới đồng bào miền Trung; tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Tây Tiên Hải ủng hộ trên 40 triệu đồng...

Ông Đỗ Trực Tiếp, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải cho biết: Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân địa phương các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã và đang dốc lòng, dốc sức khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội. Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, ngày 22/10/2020 Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. Ngày sau khi ra lời kêu gọi, MTTQ huyện Tiên Hải đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ. Ngay ngày đầu lễ kêu gọi ủng hộ ngoài hiện vật như gạo, mì tôm, quần áo, sữa, cán bộ và nhân dân trong huyện đã ủng hộ thông qua MTTQ huyện với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đảng, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ tới thiểu 1 ngày lương và mỗi gia đình ở khu dân cư ủng hộ với khả năng cao nhất. Mọi sự ủng hộ xin gửi về quỹ cứu trợ huyện Tiên Hải, số tài khoản: 3713.0101.8748.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Tiên Hải, hoặc trực tiếp ủng hộ tại cơ quan Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải.

MANH THẮNG

THÔNG BÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Tuyên bố phá sản đối với:**
* Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO
Mã số doanh nghiệp: 0111043000515;
Mã số thuế: 0102617049;
Giấy chứng nhận đầu tư số: 011043000515 do UBND thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/01/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 19/11/2014;
Địa chỉ trụ sở chính: Số 17, ngõ 139, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
* Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO
Mã số thuế: 0102617049-001.
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 0812000076 do UBND tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/7/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 25/10/2012)
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Hải, xã Tây Sơn (nay là thị trấn Tiên Hải), huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình;
Người đại diện pháp luật: Ông LEE JAE KUYN, sinh ngày 16/6/1959;
Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số: KY128053 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 05/02/2008;
Chức danh: Giám đốc;
Địa chỉ thường trú: 727 Sung Sa Dong, Duck Yang Gu, Go Yang City, Kyung Ki Province, Korea;
Chỗ ở theo ĐKKD: Số 40, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
- Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO.
- Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO. Thu hồi con dấu, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận hoạt động doanh nghiệp và hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH May mặc VINA - KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật Phá sản năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO kể từ ngày 16/9/2020.
- Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với toàn bộ người lao động và giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
- Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO đối với ông LEE JAE KUYN, sinh ngày: 16/6/1959, chức vụ: Giám đốc.
- Tài sản của còn lại của Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO gồm:

- Số tiền 3.126.289.643 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi ba đồng) là tiền còn thừa lại từ việc bán tài sản bảo đảm thanh toán khoản nợ của Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO do Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Thái Bình đang quản lý;
- Giá trị các tài sản là máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa và thiết bị văn phòng đã được thống kê theo Biên bản kiểm kê ngày 04/7/2020.
- Thu hồi, thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO là tài sản là máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa và thiết bị văn phòng đã được thống kê theo Biên bản kiểm kê ngày 04/7/2020.
- Tiếp tục thu hồi khoản nợ từ người mắc nợ theo danh sách người mắc nợ.
- Phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 Luật Phá sản năm 2014 cụ thể như sau:
- Thanh toán chi phí phá sản.
- Thanh toán nợ lương, bảo hiểm xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (nếu có).
- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ.
Trường hợp tài sản của Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO không đủ để thanh toán theo thứ tự nêu trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.
- Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có Quyết định tuyên bố Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về Thủ tục tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Về lệ phí phá sản: Ông Vũ Văn Liên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO không phải nộp lệ phí phá sản. Trả lại ông Vũ Văn Liên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO số tiền 1.500.000đ tạm ứng lệ phí phá sản nộp tại biên lai số 13548 ngày 9/7/2019 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO Chi nhánh Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO, các chủ nợ, Ngân hàng TMCP An Bình, Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình có quyền đề nghị xem xét lại Quyết định này. Viện Kiểm sát nhân dân phố Hà Nội có quyền kháng nghị Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, nhà ga

(nhandan.com.vn) Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị có liên quan trong ngành đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Văn Đồn tiếp tục thực hiện nghiêm quy định yêu cầu toàn bộ hành khách (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian trên máy bay, khi làm thủ tục, trong thời gian ở cảng hàng không, sân bay. Hành khách và người đưa tiễn bắt buộc đeo khẩu trang trong phạm vi cảng hàng không, sân bay. Các cảng vụ hàng không tổ chức kiểm tra, giám sát việc bảo đảm thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc có liên quan yêu cầu đôn đốc, nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 và đăng tải "Thông điệp 5K" gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế, đặc biệt yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng.



Ảnh minh họa